

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG

BÁO CÁO THAM LUẬN

“Công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ”

Kính thưa quý Lãnh đạo

Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể Hội nghị

Được sự cho phép của Ban tổ chức, Thay mặt Trung tâm Bảo trợ xã hội và Điều dưỡng Người có công, tôi xin được báo cáo tham luận về: **“Công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ”**.

Kính thưa quý vị đại biểu

Đầu năm 2023, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Điều dưỡng Người có công đưa vào khai thác sử dụng Cơ sở Điều dưỡng Người có công với cách mạng để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, điều dưỡng, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng luân phiên.

Với vị trí thuận lợi, nằm cách xa khu dân cư, không gian yên tĩnh, thoáng mát; được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác điều dưỡng tập trung. Ngoài việc quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị được giao, Trung tâm còn chú trọng việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, không khí trong lành, thoáng mát góp phần nâng cao sức khỏe người có công trong thời gian điều dưỡng.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể VCNLD Trung tâm đã từng bước khắc phục những khó khăn, không ngừng hoàn thiện, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đầu năm 2024, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, sự hỗ trợ từ các Phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm đã chủ động liên hệ, kết nối với các tỉnh bạn trong công tác điều dưỡng tập trung. Kết quả trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận, điều dưỡng tập trung cho 250 người có công với cách mạng của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Bạc Liêu, hiện nay đang tiếp tục thực hiện điều dưỡng cho người có công trên địa bàn tỉnh, với số lượng dự kiến gần 300 đối tượng, qua đó đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Kính thưa toàn thể Hội nghị

Trong mỗi đợt điều dưỡng, Trung tâm luôn chú trọng tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đã được xây dựng. Xác định các đại biểu vào điều dưỡng phần lớn tuổi cao, sức khỏe có nhiều hạn chế, để bảo đảm việc chăm sóc, điều dưỡng đạt hiệu quả, Trung tâm tổ chức kiểm tra sức khỏe thường xuyên, kết hợp hướng dẫn tập vật lý trị liệu, thể dục, rèn luyện sức khỏe bằng nhiều phương pháp hữu hiệu, phù hợp cho người cao tuổi; thực đơn bữa ăn mỗi ngày được xây dựng đa dạng,

phong phú; công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo và đặt lên hàng đầu. Quá trình điều dưỡng, đại biểu được thông báo công khai về tiêu chuẩn, chế độ, lịch sinh hoạt hàng ngày; đồng thời, phổ biến nội quy, quy chế để tạo mối quan hệ gắn kết, thuận lợi trong công tác chăm sóc, điều dưỡng.

Bên cạnh đó, đại biểu đến điều dưỡng còn được Trung tâm tổ chức đi tham quan tại các điểm du lịch, khu di tích lịch sử của tỉnh, như: Núi Bà Đen, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh, Di tích chiến thắng Tua Hai, Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh, Căn cứ Trung ương Cục Miền Nam ... bảo đảm an toàn. Nhìn chung, sau mỗi đợt điều dưỡng, đại đa số đại biểu sức khỏe đều được cải thiện, vui vẻ, phấn khởi.

Kính thưa toàn thể Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Điều dưỡng Người có công vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định, như:

Điều kiện cơ sở vật chất chưa đa dạng, phong phú nhằm đáp ứng nhu cầu tập thể dục, thể thao, giải trí nâng cao sức khỏe; các khu nhà nằm cách xa nhau, chưa có lối đi nội bộ và mái che để tạo thuận tiện, an toàn cho đại biểu khi di chuyển, nhất là vào mùa mưa. Mỗi khu nghỉ dưỡng chỉ có hệ thống thang bộ, gây khó khăn, bất tiện cho đại biểu.

Đội ngũ nhân lực còn thiếu về số lượng so với chỉ tiêu được giao, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác tài chính và nghiệp vụ tổ chức đầu thầu..., phần nào ảnh hưởng đến quá trình phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đề xuất, kiến nghị: Thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp trên xem xét, tạo điều kiện trong việc cải thiện những tồn tại, khó khăn về cơ sở vật chất; kịp thời đề xuất tuyển dụng, tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời cho đội ngũ VCNLD nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức các hoạt động điều dưỡng tại đơn vị.

Trên đây, tôi vừa thông qua báo cáo tham luận về: **“Công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ”**.

Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.